



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ รู้เรารู้โลก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความว่า ขณะนี้ รัฐบาล แพทย์ สังคมทั่วไป "ทำความเข้าใจ" กับประชาชน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในประเด็น แก่กฎหมายเพื่อ "ยกระดับกัญชา" จากยาเสพติด ประเภท 5 "ต้องห้าม" เด็ดขาด ขึ้นเป็นยาเสพติด ประเภท 2 "นำไปใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ภายใต้การควบคุมแพทย์ เหมือนฝิ่น มอร์ฟีน ฯลฯ" ไม่ใช่แก้กฎหมาย ให้ประเทศไทย "ปลูก-เสพ" กัญชาได้เสรี ซึ่งการลงมติเห็นด้วยของสนช."กรณีการใช้กัญชา ในวงการแพทย์ และจากผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์วุฒิสภา เมื่อวันที่ 1-15 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 16,431 คน ผลปรากฏว่า เห็นด้วย16,264 คน คิดเป็นร้อยละ 99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ในส่วนของเพชบุ๊ค เพจ สนช. ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียล 290,646 ราย ในขั้นตอนต่อไปทางสนช. จะมีการจัดให้ทำประชาพิจารณ์ ซึ่งจะมีตัวแทนหลายภาคส่วนเข้าร่วมในวันที่ 30 ต.ค.61 ที่จะถึงนี้ ก่อนสรุปเป็นขั้นตอนต่อไปว่า จะพิจารณา เช่นไร ตอนนี้มีประเทศที่ยอมรับฤทธิ์ของกัญชากว่า 30 ประเทศ นำเชื่อว่าไทยคงจะมีกฎหมายที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้</p> <p>-เสนอบทความว่า เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ได้ทำการศึกษาวิจัยกัญชาเป็นการส่วนตัว พบว่า กัญชา รักษาได้ประมาณ 700 โรค มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์อย่างน้อย 85 ตัว แต่ละสายพันธุ์ออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน สกัดใช้ได้หลายโรค แต่ต้องใช้ในปริมาณที่แน่นอน กฎหมายออกมาว่า กัญชาใช้รักษาโรคได้ 4 โรค คือ มะเร็ง, โรคลมชักในเด็ก, ปลายประสาทอักเสบและแก้ปวด ซึ่งรักษาได้น้อยมาก ทั้งๆ ที่สามารถรักษามะเร็ง เบาหวาน โรคซึมเศร้า ภูมิแพ้ตัวเองได้ กลับไม่ได้พูดถึง เรื่องนี้จะผ่านเป็นกฎหมายได้ยาก เพราะมีคนเสียชีวิตประโยชน์ เพราะการรักษา มะเร็งในเมืองไทยมีรายได้ที่แสนล้านบาท คีโมเข็มละแสนกว่า บางคนต้องใช้30-40เข็ม</p> <p>กัญชาเป็นยามะเร็งที่ดีที่สุด เพราะมะเร็งเป็นเซลล์ที่กลายพันธุ์ ไม่มีอายุ โตอย่างเดียวไม่ตาย ต่างจากเซลล์อื่น ๆ ในร่างกายจะมีอายุของมันเอง แต่วิธีการรักษาโดยใช้สารพิษคือ คีโมฆ่าทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ กินไม่ได้ ผอมร่วง ภูมิคุ้มกันต่ำ ตอนนั้นก็เลยใช้รักษาเฉพาะคนที่หมอมั่นใจแล้ว ซึ่งก็หายเกินครึ่ง นักวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วพบว่า คนที่ป่วยสาเหตุหลักมาจากความเครียด 62 เปอร์เซ็นต์ และกัญชาจะไม่ทำให้เครียด เพราะมีสารที่ใกล้เคียงกับสารเอ็นโดรฟิน ทำให้หลับลึก ตื่นมาผ่อนคลาย ไม่เครียด ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ลองใช้เป็นยา ทั้งๆ ที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ องค์การอนามัยโลก เคยรายงาน ว่า สาร CBD (Cannabidiol) ในกัญชา ไม่เพียงใช้รักษามะเร็งได้ ยังสามารถนำมาใช้บำบัดอาการโรคลมชัก อัลไซเมอร์ และพาร์กินสันได้ด้วย</p> <p>ส่วนของกัญชาที่ใช้ได้ผลคือ ช่อดอกตัวเมียจะมีน้ำมันเยอะ กัญชาที่เป็นก้อนๆ เคยทดลองมาสกัด ก็ต้องเลิกใช้ เพราะปัญหาคุณภาพ ที่รอกกฎหมายไม่ได้ เพราะน้ำมันกัญชาจากลาว ลิตรละห้าแสน ส่วนแถบตะวันตกลิตรละสองล้านบาท หากเปิดโอกาสให้ใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคถูกกฎหมาย ก็จะมีประโยชน์มหาศาล</p> <p>-เสนอบทความว่า จากการทำรัฐบาลอเมริกา ได้อนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรีและถูกต้อง กระตุ้นให้วัยรุ่น บริโภคพืชเสพติดดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากมันถูกนำมาใช้ในอาหาร ซึ่งยังไม่ได้รวบรวมจำนวนของเพื่อนหรือรุ่นพี่ ที่เสพสารเสพติดดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว ตลอดจนผู้ปกครองและญาติของเด็กวัยรุ่นที่ใช้ยารักษาโรคที่มีส่วนผสมของกัญชา</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>สารเคมีอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการควบคุมการใช้ 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยนายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมพันธ์เกษตรปลอดภัย เสนอว่า การอบรมเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคน หรือประมาณ 5 ล้านครัวเรือน ในการใช้ 3 สารเคมีให้ เสร็จภายใน 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่รวมผู้รับจ้าง ฉีดพ่นสารอีกประมาณ 2 แสนราย และร้านค้าสารเคมีอีกประมาณ 3 หมื่นแห่ง ไม่ทันอย่างแน่นอน ฉะนั้นควรขยายเวลาในการอบรมให้เสร็จภายใน 2 ปี หรืออาจนานถึง 900 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากทำไม่ได้ เจ้าหน้าที่ที่มีความผิด เกษตรกรก็จะไปซื้อสารเคมีไปฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืชไม่ได้ด้วย แล้วกลุ่มที่ต้องการให้แบน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>3 สารเคมีก็จะใช้จุดนี้มาโจมตีรัฐบาล</p> <p>ประเด็นต่อมา คือ ควรขยายการใช้สารเคมีในพื้นที่นาข้าวด้วย โดยเฉพาะตามคันนา ซึ่งพื้นที่ 15 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ที่ต้องฉีดพ่นประมาณ 500 ตารางเมตร และตามนโยบายสานพลังประชารัฐสนับสนุนชาวนาปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เกษตรกรจะมีปัญหาในการใช้สารเคมีเหล่านี้ เพราะถูกจำกัดการใช้ในพืช 6 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพื้นที่ดินน้ำ เป็นการจำกัดสิทธิ์และเป็นอุปสรรคในการดำรงชีพ หากสภาพดินฟ้าอากาศเกิดความแห้งแล้ง อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่น แต่ทางภาครัฐจำกัดห้ามใช้สารเหล่านี้</p> <p>นอกจากนี้ การจะแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอปท.มาเป็นเจ้าพนักงานดูแลตรวจสอบการใช้สาร ยที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เพียงพอ ก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพตามมา ควรให้เกษตรกรตำบล เกษตรอำเภอ มาดูแลจะดีกว่า</p> <p>ขณะที่ ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ ตัวแทนบริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าสารเคมีไกลโฟเซต กล่าวว่า ขณะนี้สารไกลโฟเซตขึ้นทะเบียนใน 160 ประเทศทั่วโลก ยังไม่มีประเทศใดห้ามใช้หรือจำกัดการใช้สาร เพราะไกลโฟเซตมีพิษต่ำมาก ไม่ก่อมะเร็งและไม่มีความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์หรือรองรับในเรื่องที่อ้างว่าก่อมะเร็ง กรมวิชาการเกษตร จึงควรเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ปลดไกลโฟเซต ออกจากการจำกัดการใช้</p> <p>ด้านนางสาวอัญชลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง กล่าวว่า การที่กลุ่มเอ็นจีโอ ออกข่าวตรวจพบ 3 สารเคมีดังกล่าวในพืชผักและน้ำใน 5 จังหวัด ที่รวมถึงจังหวัดราชบุรี ทำให้เกษตรกรในจังหวัด ที่ส่งพืชผักไปจำหน่ายที่ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เดือดร้อนมาก ทางเครือข่ายได้ให้กรมวิชาการเกษตรไปตรวจสอบหลายครั้งก็ไม่พบ 3 สารในผัก น้ำ ดิน แต่อย่างไร เคยขอหลักฐานจากกลุ่มเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) ก็ไม่ให้หลักฐาน ดังนั้น เรื่องนี้จะเสนอข้อมูลไปให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาในเร็ว ๆ นี้ และให้เลิกจำกัดการใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว เพราะกลุ่มเอ็นจีโอไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์</p> <p>เท่าที่ขอข้อมูลจาก 4 กรมของรัฐ คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออย. กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. ที่มีแล็บหรือห้องปฏิบัติการกลางในการตรวจสอบสารตกค้างในผักกว่า 7,054 ตัวอย่าง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่พบสารตกค้างถึง 88.8% มีสารตกค้างเพียง 11.2% แต่ไม่เกินมาตรฐาน แต่การที่กลุ่มเอ็นจีโอทำเช่นนั้น เกษตรกรเดือดร้อนมาก</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p>	<p>แบนน้ำปลา</p> <p>-เสนอจดหมายจากผู้ใช้นามว่า ศรีตรังชรา กล่าวถึง กรณีอเมริกาสั่งห้ามน้ำปลาไทยเข้าประเทศ โดยอ้างว่าสงสัยจะมีสารก่อมะเร็ง ว่า อย่าตกใจกับข่าวกว่าหาของอเมริกา เพราะเชื่อว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่า ประเทศไทยสมควรตอบโต้ด้วยการแบนถั่วเหลืองจากเมืองมะกัน เพราะเป็นถั่วเหลืองกาลี ที่ตกแต่งพันธุกรรมเพื่อให้ทนทานต่อยาฆ่าแมลง จนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ็บป่วย เพราะนอกจากยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่า พืชและสัตว์ที่ตกแต่งพันธุกรรมจะปลอดภัยสำหรับการบริโภคจริง แต่สารเคมีที่เกษตรกรระมัดระวังใช้นั้น เชื่อว่าต้องมีตกค้างในเมล็ดถั่วเหลืองอย่างแน่นอน หวังว่าคงจะไม่มีคนไทยเลิกกินน้ำปลา แล้วเปลี่ยนไปกินน้ำซอสที่ทำจากถั่วเหลืองกาลี</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ เห็นด้วยที่เสนอตอบโต้ด้วยการให้แบนถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา ล่าสุดถูกประเทศจีนตอบโต้เรื่องกำแพงภาษี ด้วยการหยุดซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกา ทำให้เกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลืองในอเมริกาเดือดร้อนกันอย่างหนัก</p>
<p>New TV Line today</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว ตามที่ จ.ปัตตานี ได้เกิดโรคหัดระบาดกว่า 300 คนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ.หนองจิก เป็นอันดับ 1 ส่วนในพื้นที่ อ.ยะรัง รองลงมา มีเด็กเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ทำให้ทุกฝ่ายต่างหามาตรการในการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน แต่ปรากฏว่า บัณฑิตอาสาในพื้นที่แจ้งว่า วัคซีนในพื้นที่ รพ.ตำบล ฉีดได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีไม่เพียงพอ ทำให้จำเป็นต้องเลือกเฉพาะพื้นที่ที่เด็กมีการสัมผัสกับผู้ป่วยเท่านั้น</p> <p>ด้าน นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี ปัตตานีเผยว่า ที่มีข่าวแพร่ว่าวัคซีนนั้นไม่เพียงพอ นั้นไม่เป็นความจริง เพราะการจัดเตรียมวัคซีนเรามีพร้อม แต่อายุเวลาการใช้งานวัคซีน ต้องมีการสำรวจจำนวนเท่าไรที่ต้องใช้ อายุเวลาการใช้งานมีจำกัด โดยประมาณ 6 ชม. เพราะฉะนั้นการเตรียมผู้ป่วยหรือเตรียมคนที่ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันนั้นจะต้องสอดคล้องกับการเบิกจ่ายวัคซีน ทางเราให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ภายใน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมกางเต็นท์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู และบริการวัคซีนป้องกันโรคหัด ตั้งเป้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ให้ครบ 100% สยบโรคหัดให้ได้ใน 2 สัปดาห์ (22 ต.ค. – 4 พ.ย.2561) ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด มีผู้ป่วย 890 ราย เสียชีวิต 10 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตคนล่าสุดเป็นเด็กวัย 1 ปี 4 เดือน จาก อ.กรงปิ่น</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุชิต ตระกูลมุกทุตา ผวจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ โครงการประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด ปีงบประมาณ 2562 (เคาะประตู สู้หัด เร่งฉีดวัคซีน 100%) โดยมีการปล่อยขบวนรณรงค์ให้บริการวัคซีนสู่ชุมชน และ เสวนาหัวข้อ "การรับวัคซีนป้องกันโรคกับหลักศาสนาอิสลาม" ขณะเดียวกันทางสสจ.ยะลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ โรคหัด และประชุมร่วมกับเครือข่าย 8 อำเภอผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ ทุกวัน ตามมาตรการ 323 "หาให้ครบ ฉีดให้ทัน"</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>กม.สุขภาพจิต</p> <p>-เสนอสฎิป กรณี กลุ่มเยาวชนเรียกร้องให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สุขภาพจิต เปิดทางให้เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ตัดสินใจเข้ารับการรักษาเองได้ โดยไม่ต้องผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง เนื่องจากต้นตอปัญหาบางกรณี เกิดมาจากในครอบครัว จึงเหมือนการถูกซ้ำเติมจากคนในครอบครัวอีก อีกทั้งยังเหมือนกับการตีตราคนในครอบครัว และไม่มีใครต้องการให้ลูกหลานตัวเอง นำไปผู้ป่วยจิตเวชไปหาหมอ อีกทั้งยังเกรงว่าอาจถูกตีตราจากสังคม</p> <p>พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต มองว่า ปกติเด็กที่เข้ามารักษาทางโรงพยาบาลจะให้คำแนะนำ ปรึกษาอยู่แล้ว เบื้องต้นเป็นการพูดคุยกันมากกว่า แต่ถ้าถึงขั้นทำบำบัด วินิจฉัยโรค จ่ายยา ส่วนนี้จะต้องมีผู้ปกครองรับทราบ ยกเว้นกรณีเด็กอยู่ในภาวะอันตราย อาจไม่ต้องรอให้ใครเป็นผู้เซ็นรับรองได้ แต่จะเป็นกรณียกเว้นไป</p>
เว็บไซต์ Acnews.net เว็บไซต์ทันตเศรษฐกิจ เว็บไซต์ thaigov กรมประชาสัมพันธ์	<p>ใช้ยาอย่างสมเหตุผล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้สั่งการรพ.ในสังกัด 1,000 แห่ง และ รพ.สต. 10,000 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยในปี 2562 เน้นใน 2 เรื่อง คือ 1.ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในโรคทางเดินหายใจส่วนบน อูจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ คลอดปกติ เพื่อลดความเสี่ยงเชื้อดื้อยา และ 2.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์หรือยาต้านวัณโรค เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา ขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพ โดยให้ รพ.ขนาดใหญ่ในสังกัด 125 แห่ง พัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ตั้งเป้าหมายในปี 2564 ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดลงร้อยละ 20 การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 และลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่เหมาะสม</p>
สยามรัฐ	<p>การเข้าถึงยาลดไขมันเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก โรคนี้มีสาเหตุจากการอุดตัน ตีบหรือแตกของหลอดเลือดสมอง พบบ่อยในผู้สูงอายุ และผู้มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ อ้วน สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย ปัจจุบันคนไทยที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป มีผู้ป่วยอัมพาต 1,880 คนต่อประชากร 100,000 คน ทุก 4 นาที จะมีผู้ป่วยอัมพาตรายใหม่ 1 คน และทุก ๆ 10 นาที เสียชีวิต 1 คนทั้งนี้ แม้จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่ได้ผลดีโดยเฉพาะชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โดยฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ แต่ปัจจุบันรักษาวิธีนี้เพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้น ด้วยส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงอาการโรคนี้ที่ต้องรีบมารับรักษาให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 4 ชั่วโมงครึ่ง หลังมีอาการ และอาจกังวลค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงานรัฐได้ทุกสิทธิรักษาทั้ง รพช. รพท. รพช. บางแห่งที่มีศักยภาพ เพื่อรักษาได้ทันทันที</p>
คมชัดลึก	<p>บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 3,046.31 ล้านบาท เพื่อเป็นงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่ง บอร์ด สปสช. เห็นชอบให้มีการบริหารจัดการงบฯ ดังกล่าว ดังนี้ 1.บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2,808.315 ล้านบาท 2.บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 200 ล้านบาท และ 3.การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำนวน 38 ล้านบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F	<p>-เสนอข่าว กทม. ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข แลงเปิดตัวการให้บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านการดูแลรักษา รวมถึงป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยที่มีสิทธิ์ใน กทม.และต่างจังหวัด คนเร่ร่อน คนไร้สิทธิ์ และแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ กทม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>
กรุงเทพมหานคร	<p>ความรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ นักวิจัยเครือข่าย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข บรรยายเรื่อง สถานการณ์งานวิจัยความรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy (HL) ที่จัดโดยกรมอนามัย ว่า มีการวิจัยพบสังคมไทยและโลกกำลังเผชิญกับภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น จากระบบการสื่อสารสาธารณะ โดยเฉพาะสื่อโซเชียล ทำให้ผู้รับสารมีอำนาจ ในการแชร์ข้อมูล ซึ่งอาจบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่น่าห่วงคือมีเพียง 20% ที่ใช้เหตุผลและความรู้ประกอบการตัดสินใจ ส่วน 80% มีการใช้อารมณ์และความคุ้นชินในการตัดสินใจ โดยมีปัจจัยเกี่ยวข้องจากอิทธิพลของโฆษณา การเชื่อตามวัฒนธรรม บริบทแวดล้อม เป็นต้น</p> <p>ผศ.จรรยาพร ศรีศัลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า ความรู้ด้านสุขภาพเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนของ สวรส.ระยะ 1 ปี โดยเฉพาะเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สวรส.ได้เปิดกรอบวิจัยในประเด็นความรู้ทางด้านสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานจนถึงประชาชนมาร่วมเสนอโครงการวิจัยเพื่อคิดเครื่องมือ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปิดรับถึง 30 พ.ย.นี้ โดยส่งได้ทางอีเมล hsri@hsri.or.th สำหรับตัวอย่าง แนวประเด็นวิจัย เช่น รูปแบบการพัฒนา Health Literacy สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรค NCDs เป็นต้น</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p>วิสัยทัศน์วันพยาบาลแห่งชาติ</p> <p>- เสนอข่าว พยาบาลหัดใหญ่ร่วมโครงการวิสัยทัศน์สุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ "สมเด็จพระเจ้า" รพ.พังงาจัดกิจกรรม "พยาบาลชวนวิ่ง" เพื่อสมทบทุนสำหรับสวัสดิการพยาบาล กระบี่ จัดโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมพาต และพยาบาลชวนวิ่ง" จันทบุรีแถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่งแข่งขันบนเส้นทางสายวัฒนธรรมผ่านโบสถ์คาทอลิกที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย สำหรับในพื้นที่ภาคใต้มีทั้งหมด 9 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลหัดใหญ่ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลตะกั่วป่า</p>
ข่าวสด แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า	<p>วันกระดูกพรุนโลก</p> <p>-เสนอข่าว ราชวิทยาลัย แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Special talk with experts at Technology Pavilion เพื่อให้ความรู้ ลดความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก 20 ตุลาคม โดยแนวทางการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1.การให้ความรู้กับแพทย์ในสาขาต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้เกิดความเข้าใจ สามารถวินิจฉัย และให้การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเหล่านี้ได้ เครือข่ายต่างๆ ภายในมูลนิธิ 2.การให้ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพกระดูก การกินอาหาร และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขรัฐคองโก พบการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่าที่ภาคตะวันตกของ ประเทศแพร่ระบาดระลอก 2 เริ่มตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 164 ราย พบผู้เชื้อราว 257 ราย ยืนยันติดเชื้อชัดเจน 222 ราย ยังไม่แน่ชัด 35 ราย ขณะที่องค์การอนามัยโลก อยู่ระหว่างเร่งทดลองวัคซีนกับชาวบ้าน 22,000 ราย</p>
ไทยโพสต์	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรอินเดียนยืนยันว่า พบการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาที่รัฐคุชราตในภาคตะวันตกของประเทศอีกเป็นรัฐที่ 2 โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเกือบ 150 ราย ในรัฐราชา สถานที่อยู่ติดกัน ด้านเจ้าหน้าที่รัฐคุชราตได้ระดมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลายร้อยคน เพื่อคัดกรองโรคนี้อย่างเร่งด่วน รวมถึงสตรีมีครรภ์มากกว่า 250 คนที่พบว่ามีใช้ไวรัสชนิดนี้และเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์</p>